

08/18

HÀNH QUẢN Ở BATANGAN, LIÊN-QUAN VIỆT-MỸ

ĐẠI ĐỘI C.G. CÁO QUÂN HỒ CHÍ MINH ĐỂ GIẢI PHÓNG CAO CHUẨN

NĂM THỨ NĂM * SỐ 946 * CÁI 21 * THỨ BẢY 11-9-1965



Chân hân kiêm Chủ bút: NGHIÊM-XUÂN-THIỆN * TOA-SOẠN VÀ TRƯ-SU: 224, GI 1 Long Saigon * Giấy số: 21.998

TRONG KHU U THANT BAY QUA HỒI ĐỀ THỰC HIỆN SỰ MẠNG HÒA BÌNH

CHIẾN-QUỐC BÀNH-TRƯƠNG DỮ-DỒI

HỘI - QUỐC ĐUA ĐỀU - KIẾN NGUNG - CHIẾN: ÁN-HỒI RÚT BINH ĐỀ BỘ ĐỘI Liên - Hiệp - Quốc đến Cachemire kiểm - soát cuộc trưng cầu dân - ý sẽ mở 3 tháng sau SAIGON (10.9) - Theo các báo và BBC hàng ngày, Hội Quốc Đua Đều và Hội Quốc Đua Đều và Hội Quốc Đua Đều...

T.T Chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương VIỄN HANG KHÔNG MÀU HAM 'Independence' của Đệ thất hạm đội

Mỹ lo ngại Trung-Cộng sẽ đánh ở Sikkim (biên-giới Ấn-T.C.) để nhay vào vòng chiến

ĐẠI LỄ (AFP) - Trong khi U Thant, Tổng thư L.H.Q. bày ra Karachi để thực hiện một sự mang hòa bình chiến lược ở biên giới Ấn - Hồi chiến tranh.

Tại hội nghị liên minh Á-Châu chống Cộng An-Hồi lên án lẫn nhau đã thiên về Cộng-Sản

MA NI (UPI) - Hội nghị của các nhà lãnh đạo Cộng-Sản ở Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á đã lên án lẫn nhau về vai trò của họ trong việc ủng hộ Cộng-Sản.

TRUNG-TƯỚNG CHỦ-TỊCH ỦY-BAN LÃNH ĐẠO QUỐC-GIA Gởi thông-diệp đến Hội - nghị LIÊN - MINH Á - CHÂU CHỐNG CỘNG

Hội nghị kỳ II của Liên Minh Á-Châu chống Cộng đã khai mạc tại Manila, Philippines. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, đã gửi một thông điệp chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam.

nhưng V.C. chỉ bản lớn RỒI CHUI XƯỜNG CHẠY TRỐN LIÊN QUÂN ĐẢ SAN BẰNG 1 đường hầm cao 2 thước, dài 85 thước, giết 66 V.C. 1 tu hú chờ quân trung, vô-khí Việt-Cộng bị đánh chầm cách Huế 14 cây số.

CHU LAI 9.9 - Hình ảnh Phanra, 2 người dân lực lượng Bình Việt Mỹ tại phía Nam Chu Lai đã xác nhận kết quả tình hình sau 140 VC chết, 50 bị bắt và 10 người lính bị giết, trước khi họ chạy về phía Bắc.

CỰU PHÓ TƯỚNG THỐNG MỸ, ÔNG NIXON CẢNH CÁO: Phái chặn C.S. xâm-lãng VN.CH Nếu không, sẽ dẫn tới chiến-tranh lớn lao mà cả thế-giới đều can dự

TRUNG TƯỚNG CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA Gởi thông điệp đến Quân nhân toàn quốc nhân SAIGON - Trung tuần 9.9.1965

TẾT TRUNG - THU AT-TY «Thương anh chiến-sĩ quân mình, Nhớ anh mới có an-ninh xóm làng»

Đoàn đại tá thông điệp chúc Tết Trung Thu đến các chiến sĩ.

GIỚI THIỆU NGƯỜI XIN CHẤM TƯỚC LÊN MẶT BẠO Sau khi đọc xong bài giới thiệu của ông thông tin, xin được thông tin về các chiến sĩ.

Thềm 10 thuộc hạ của Ngô-d.-Diệm trong danh sách những người bị tịch - thu tài - sản

SAIGON (VIX) - Trong danh sách những người bị tịch thu tài sản của Ngô Đình Diệm, có tên của 10 người thân cận.

AI MẮT XE ĐẠP, XE GẮN MÁY hãy đến Tổng Nha C.S. làm về

Tổng Nha Cảnh Sát Quốc gia Việt Nam đang cần tuyển dụng nhân viên để vận hành xe đạp và xe gắn máy.

TIN VĂN QUAN TRONG TIN VĂN KHẬP NƠI

Một Ủy ban lưỡng đảng Hoa Kỳ đồng ý chính sách của Tổng thống Johnson ở Việt Nam. Một Ủy ban lưỡng đảng Hoa Kỳ đồng ý chính sách của Tổng thống Johnson ở Việt Nam.

Đại sứ Cabot Lodge và vấn đề Việt-Nam

Mối đại Đại-Sứ Hoa-Kỳ, ông Cabot Lodge đã trả lời một số phỏng vấn của hãng và trên truyền hình CBS, các báo.

ĐẠI LỄ 9.9

ĐẠI LỄ 9.9 - Hình ảnh Phanra, 2 người dân lực lượng Bình Việt Mỹ tại phía Nam Chu Lai đã xác nhận kết quả tình hình sau 140 VC chết, 50 bị bắt và 10 người lính bị giết, trước khi họ chạy về phía Bắc.

Lịch trình cuộc xung đột AN-HỒI tại CACHEMIRE

LUAN ĐON (Reuter): Cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Hồi giáo... Lịch trình cuộc xung đột AN-HỒI tại CACHEMIRE... Các sự kiện chính diễn ra trong thời gian qua...

TIN QUỐC-TẾ

Ngoại trưởng Dean Rusk nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ tại Việt Nam... HOA THINH ĐƠN (AP): Hôm thứ ba, ngoại trưởng Hoa Kỳ Dean Rusk nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ tại Việt Nam...

Cuộc nói chuyện giữa hai ông Thanh và Stewart

Thư ký LHQ đưa tin ông Stewart đã đến Thủ Đức... Cuộc nói chuyện giữa hai ông Thanh và Stewart... Hai ông đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Việt Nam...

Văn công hàng An Hôi mặc dù tình trạng chính trị giữa hai nước

Độc lập kinh tế là điều kiện tiên quyết để tiến hành công tác ngoại giao... Văn công hàng An Hôi mặc dù tình trạng chính trị giữa hai nước...

Các ngân hàng Ấn ở Hồi ngưng hoạt động

KARACHI (Reuter): Nguồn tin chính thức báo ba ngày ngưng các ngân hàng Ấn ở Hồi ngưng hoạt động... Các ngân hàng Ấn ở Hồi ngưng hoạt động...

Vào thu

do THANH-THANH phụ trách... Vào thu... Về các chi phí của công nhân, người lao động... Các vấn đề liên quan đến thu nhập và phúc lợi...

Nỗi buồn quê hương

thơ VŨ THIỆU GIANG... Nỗi buồn quê hương... Nhớ quê hương, nhớ người thân... Cảm xúc về quê hương và gia đình...

Hồi chấp thuận đề nghị của Kenya

LUAN ĐON (Reuter): Hội đồng chấp thuận đề nghị của Kenya... Hồi chấp thuận đề nghị của Kenya...

Quốc hội Ai Lao hoãn việc họp

VAN THUY (Hinh ảnh): Quốc hội Ai Lao hoãn việc họp... Quốc hội Ai Lao hoãn việc họp...

Tướng giải Thích Phao muốn đưa đạo cùng Tông Thống Johnson

NOU CHOU-VO (Hinh ảnh): Tướng giải Thích Phao muốn đưa đạo cùng Tông Thống Johnson... Tướng giải Thích Phao muốn đưa đạo cùng Tông Thống Johnson...

WALL & MONG-MAC... SIMONON... Bìa sách của SIMONON A.B.C... Thông tin về các ấn phẩm và tác phẩm của SIMONON...

Tác lịch của C. Lê đã được in trên một số báo... Hãy đến để kết quả... Thông tin về các ấn phẩm và sự kiện văn hóa...

THUỐC BỘ Sinh - Lực - Tố

Chăm sóc sức khỏe, bồi bổ tinh thần... THUỐC BỘ Sinh - Lực - Tố... Thông tin về các loại thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe...

TIÊU THUYẾT AN-TINH TÂM LY XÀ-HOẠI... TIÊU THUYẾT AN-TINH TÂM LY XÀ-HOẠI... Thông tin về sản phẩm y học và dược phẩm...

Thật là một ngày vui... Về việc này mà anh Tuấn... Về việc này mà anh Tuấn... Các bài viết ngắn gọn về các sự kiện và cảm xúc cá nhân.

Hãy đến để kết quả... QUANG-THAI-HOÀ... THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ QUANG-THAI-HOÀ...

TAM TINH HẢI CẦU BỔ THẬN HOÀN SỐ 2... TAM TINH HẢI CẦU BỔ THẬN HOÀN SỐ 2... THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Y HỌC TAM TINH HẢI CẦU...

LỐI MIỀN TIỀN CHƯỜNG... LỐI MIỀN TIỀN CHƯỜNG... THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ LỐI MIỀN...

Đặt biệt, anh Tuấn... Về việc này mà anh Tuấn... Về việc này mà anh Tuấn... Các bài viết tiếp tục về các chủ đề đã đề cập trước đó.

Nhặt vậy mà gì nó... NHẶT VÀY MÀ GÌ NÓ... THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẶT VÀY MÀ GÌ NÓ...

